

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการ”

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑. หลักการและเหตุผล

ในระบบการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมายออกมามีบังคับใช้การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการได้มาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ การดำเนินบทบาทหน้าที่ดังกล่าวทั้งในภาพรวมหรือในงานด้านคณะกรรมการธิการและในส่วนของสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและข้อค้นพบที่ถูกต้องตรงประเด็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจการตรากฎหมายหรือเพื่อการให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ ข้อมูลทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งและต้องมีความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส รวมทั้งมีความกระชับ ตรงประเด็นของข้อมูล และเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือศึกษาวิจัยโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่ได้มีการศึกษาติดตามในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวมาเป็นอย่างดีและมีความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เพื่อประโยชน์ของการได้มาซึ่งข้อสรุป ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการนิติบัญญัติ

โดยที่ปัจจุบันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยภายใต้นโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้กำหนดให้มีการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการของประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยการระดมความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการได้มาซึ่งข้อสรุปที่ถูกต้องในการจัดการปัญหาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อทำให้การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสั่งสมอยู่ได้รับการเยียวยาแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยอย่างยิ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาในเรื่องภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรกรรมไม่เพียงพออยู่ในหลายพื้นที่ เกิดปัญหาการบริหารจัดการน้ำไม่เพียงพออยู่ทุกปีติดต่อกันมาเป็นเวลานาน แม้รัฐบาลที่ผ่านมามหาทุกรัฐบาลจะมีนโยบายและความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องก็ตาม

กระนั้นปัญหาดังกล่าวก็ไม่หมดไป แต่กลับทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม และถึงแม้ว่าทุกฝ่ายจะตระหนักถึงสภาพการณ์ดังกล่าว แต่จนถึงปัจจุบันปัญหาของการบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาที่ยังมีได้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ หรือไม่ยอมรับ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจดำเนินการแก้ไขได้โดยการที่แต่ละฝ่ายได้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือและรับฟังข้อเท็จจริงและข้อจำกัดร่วมกัน และอาศัยการตรากฎหมายที่เหมาะสมออกมาบังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำเป็นเรื่องสำคัญในลำดับต้นๆ ที่สมควรได้รับการแก้ไข จึงได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ให้มีการผลักดันการดำเนินการจัดเสวนานำเสนอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการนำผลงานวิจัยด้านทรัพยากรน้ำที่ได้เคยมีการศึกษาวิจัยไว้ในประเทศไทย เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแนวนโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้ให้ไว้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้จากผลการวิจัย มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๔. วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๕. กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยดำเนินงาน/ผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ/นักวิจัย และสื่อมวลชน จำนวนประมาณ ๘๐ คน

๖. กิจกรรม

การเสวนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

๗. งบประมาณการดำเนินงาน

ใช้งบประมาณจากโครงการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีการนำเสนอองค์ความรู้ และผลงานวิจัยให้สมาชิก คณะกรรมาธิการ และบุคคลในวงงาน ได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการวิจัย
๒. ได้ข้อสรุปทางวิชาการจากองค์ความรู้ที่มีการนำเสนอ และจากผลงานการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ
๓. ได้สร้างเครือข่ายงานวิชาการและวิจัยจากภายนอกเพื่อนำเสนอเข้าสู่ภาคนโยบายและฝ่ายนิติบัญญัติ
๔. มีการนำประเด็นที่ได้รับจากการเสวนา มากำหนดเป็นแนวทาง/นโยบายในการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อวุฒิสภา

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการ”
ภายใต้โครงการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เวลา ๑๒.๔๕-๑๓.๓๐ นาฬิกา	ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการเสวนาและชี้แจงการดำเนินการเสวนา
เวลา ๑๓.๓๐-๑๓.๕๐ นาฬิกา	พิธีเปิดการเสวนา <ul style="list-style-type: none"> - กล่าวรายงานโดย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กล่าวเปิดการเสวนา โดย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เวลา ๑๓.๕๐-๑๖.๕๐ นาฬิกา	<p>เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการ”</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา แก้วกัลยา นักวิชาการอิสระ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ อนุกุลอำไพ นายกสมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ๓. ดร. โฆษิต ล้อศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน <p><u>แสดงความคิดเห็นโดย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ๒. นายสุรจิต ชिरเวทย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม ๓. นายสัมฤทธิ์ ชูชนะทัศน์ อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๔. นายยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ดีพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
๕. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ
กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตต์ คุณชนกุลวงศ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. นางศิริวรรณ นิลพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สำนักกฎหมายและที่ดิน
กรมชลประทาน
๘. นายสุรพล ปัตตานี
อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดำเนินรายการ

ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
อภิปรายและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๖.๒๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา

ปิดการเสวนา โดย หม่อมหลวง ปรียพรรณ ศรีธวัช
ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย

หมายเหตุ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ นาฬิกา รับประทานอาหารว่างในห้องเสวนา